



ที่ อว ๐๖๕๕/ว ๑

ถึง หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

พร้อมหนังสือนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดส่งสำเนาประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องการให้ความหมายของคณะกรรมการตามข้อบังคับ ระเบียบ
ประกาศ หรือกฎของมหาวิทยาลัยที่มีรองอธิการบดีเป็นองค์ประกอบ จำนวน ๑ ฉบับ มาเพื่อประชาสัมพันธ์
ให้ทราบโดยทั่วกัน และสามารถดาวน์โหลดประกาศดังกล่าวได้ที่ <http://personnel.rmutsv.ac.th> หนังสือ
แจ้งเวียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
๓ มกราคม ๒๕๖๓



กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

โทร ๐ - ๗๔๓๑ - ๗๑๒๖

โทรสาร ๐ - ๗๔๓๑ - ๗๑๒๗



ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง การให้ความหมายของคณะกรรมการตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือกฎของมหาวิทยาลัย
ที่มีรองอธิการบดีเป็นองค์ประกอบ

โดยเหตุที่การแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในปัจจุบันมิได้ระบุไว้ว่าเป็นฝ่ายใด จึงมีผลทำให้ตำแหน่งของรองอธิการบดีดังกล่าวไม่สอดคล้องต้องกันกับข้อกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือกฎของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก

ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการทำงานหรือเกิดความยุ่งยากในการที่จะต้องแก้ไขความในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือกฎของมหาวิทยาลัยทุกฉบับที่มีการกำหนดให้รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๘๑-๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ออกประกาศเพื่อกำหนดความหมายของรองอธิการบดีที่เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการซึ่งกำหนดไว้ในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือกฎของมหาวิทยาลัยที่ออกก่อนวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ไว้ดังนี้

๑. บรรดา ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือกฎใดของมหาวิทยาลัยที่กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการโดยแต่งตั้งจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝ่ายกิจการพิเศษ ให้หมายถึง รองอธิการบดีที่ได้รับมอบอำนาจจากรองอธิการบดีให้กำกับดูแลหน่วยงานที่รับผิดชอบในภารกิจที่สอดคล้องกับข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือกฎที่เกี่ยวข้องกับการนั้นๆ

๒. องค์ประกอบของคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยตำแหน่งรองอธิการบดีที่อธิการบดีเสนอ หรือรองอธิการบดีมอบหมาย ให้รองอธิการบดีเสนอชื่อหรือมอบหมายรองอธิการบดีเพื่อกำหนดเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดนั้น ๆ เสียใหม่

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทน
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย